

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
จากการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

ชื่อ -สกุล	นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ รหัสประจำตัว 60B74650105 (อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ชื่อวิทยานิพนธ์	รูปแบบการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การศึกษาไทย 4.0 The Academic Administration Model of Network Schools under the Office of Basic Education Commission toward Thai Education 4.0
ประธานที่ปรึกษา	ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิริสวัสดิ์
กรรมการที่ปรึกษา	อ.ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน์

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ	คำชี้แจงประกอบการแก้ไข (ให้นักศึกษาพิมพ์ข้อมูลการแก้ไขใหม่ บรรทัดที่... หน้าที่...และพิมพ์คำ ชี้แจงทุกหัวข้อเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของคณะกรรมการ)
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะ ดังนี้	
1. ควรทบทวนและปรับการเขียน วัตถุประสงค์การวิจัย โดยสลับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เป็น วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และวัตถุประสงค์ข้อ ที่ 1 เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่ 2	แก้ไขข้อมูล โดยสลับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 หน้า 5 ดังนี้ 1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1.3.1 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารวิชาการของกลุ่ม โรงเรียนเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา ไทย 4.0 1.3.2 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารวิชาการของกลุ่มโรงเรียน เครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การศึกษาไทย 4.0 1.3.3 เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารวิชาการของกลุ่ม โรงเรียนเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ การศึกษาไทย 4.0
2. ควรปรับการเขียนคำถามการวิจัยในข้อ ที่ 2 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย	ปรับการเขียนคำถามการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามแบบเสนอขอ อนุมัติฯ หน้า 4 ดังนี้ 1.2.1 สภาพและปัญหาการบริหารวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การศึกษาไทย 4.0 อยู่ใน ระดับใด 1.2.2 องค์ประกอบการบริหารวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การศึกษาไทย 4.0 ที่ เหมาะสมมีองค์ประกอบใดบ้าง

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564

	1.2.3 รูปแบบการบริหารวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การศึกษาไทย 4.0 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับใด
3. ควรปรับการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยให้ชัดเจน	ปรับการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยรายละเอียดตามแบบเสนอขออนุมัติฯ หน้า 7
4. วิธีดำเนินการวิจัยมีการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ควรเพิ่มสมมติฐานการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย	เพิ่มสมมติฐานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายละเอียดตามแบบคำเสนอขออนุมัติฯ หน้า 5 ดังนี้ รูปแบบการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การศึกษาไทย 4.0 มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก
5. ควรทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ให้มีความทันสมัย	เพิ่มและทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) รายละเอียดตามแบบเสนอขออนุมัติฯ หน้า 5-6 ในหัวข้อ 1.6.1 , 1.6.2 , 1.6.3
6. ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในบทความเรื่อง “การพัฒนาแบบการจัดการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหัวข้อวิจัย	ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ในบทความของ จิระศักดิ์ สร้อยคำ , ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ทะนงศักดิ์ คุ่มไข่น้ำ และพรเทพ เสถียร นพเก้า, (2561). เรื่อง การพัฒนาแบบการจัดการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงใต้. วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561)
7. ให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยนำกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง	ได้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของคณะกรรมการทุกข้อแล้ว และได้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหม่แล้ว

